

ชลบุรี

อุบัติเหตุที่มาจากชุมชนและโรงงานโดยไม่ผ่านกระบวนการกำจัดที่ถูกวิธี ทำให้เกิด

มลภาวะเป็นพิษ เป็นปัญหาที่ย้อนกลับทำลายสภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้ที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงแหล่งกำจัดขยะตามจุดต่างๆ ท้ายที่สุดนำไปสู่การต่อต้าน

โครงการศูนย์กำจัดกากของเสียครบวงจรเพื่อสิ่งแวดล้อม(ESBEC) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เกิดขึ้นเพื่อมุ่งแสวงหากรรมวิธีการดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานทั้งไทยและสากล มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร อยู่ในบริเวณนิคม

ของโครงการ ส่วนการจ้างงานในโครงการจะพิจารณาเลือกบุคคลในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก รวมถึงการให้โอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกงานกับโครงการ และจัดตั้งกองทุนเพื่อดูและตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ศูนย์กำจัดของเสียครบวงจรและสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนี้ จึงถือได้ว่าเป็นโครงการนำร่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยที่มีมาตรฐานสากลรองรับและอนาคตต่อไปมีโครงการจัดตั้งโครงการในจังหวัดอื่นอีก

ระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ มาศูนย์ประสบปัญหาจำนวนขยะที่เข้ามาแต่ละวันมีเพียงวันละ 400 ตัน ซึ่งถือว่าขาดทุนสำหรับกระบวนการกำจัดขยะ เป้าหมายปี 2547 จะสามารถดำเนินการกำจัดขยะได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ

'ศูนย์กำจัดกากของเสีย'บ่อวิน

โครงการนำร่องเพื่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

ภายในศูนย์กำหนดให้เป็นห้องทดลองและวิเคราะห์ตัวอย่างกากของเสีย ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ เพื่อให้บริการระบบการบำบัดและตรวจสอบตัวอย่างกาก ก่อนที่จะนำกากเข้าสู่โครงการ กระทั่งผ่านการกำจัดเสร็จสิ้น



ส่วนขั้นตอนเริ่มต้นจากนำกากของเสียจากลูกค้ามาผ่านการวิเคราะห์ จำแนกประเภท จะทำให้ทราบถึงวิธีการบำบัดที่ถูกต้อง รวมถึงทราบราคาค่าบริการ ท้ายสุดจะแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ลูกค้าทราบเพื่อยืนยันว่ากากของเสียนั้นได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้อง นอกจากนี้โครงการยังให้บริการเพิ่มเติมกรณีลูกค้าต้องการอีกด้วย

...ช่วงเกิดโรคหวัดนก รับการติดต่อให้กลับฝังไก่แช่แข็งจำนวน 70 ตัน ซึ่งถูกตักกลับจากฮ่องกง...

มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยแนวทางช่วยป้องกันหรือลดปัจจัยการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังให้บริการกำจัดของเสียอย่างมีคุณภาพคุ้มค่า ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและสุขภาพอนามัยในท้องถิ่น เงินกองทุนได้มาจากขายได้ในการค้าเนินกิจการ

500 ตัน ขณะที่โครงการสามารถรองรับได้วันละ 2,000 ตัน

ปัญหาอีกอย่างคือ รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมยังมีบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตลอบขนขยะทั้งมีพิษและไม่มีพิษไปเทกองเป็นบ่อเปิดทิ้งไว้ในที่ว่างเปล่า

ด้านนายประเสริฐ ตปนียางกูร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงงานกำจัดขยะอยู่ประมาณ 70 โรงทั่วประเทศ ซึ่งทุกโรงจะต้องทำถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง เราจึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ ส่วนโครงการนี้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องที่น่าสนับสนุน เนื่องจากที่ผ่านมาเราเป็นห่วงเรื่องการลักลอบทิ้งกลบขยะสารพิษปนเปื้อนในบ่อเปิดบางแห่งที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงต้องสนอกระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป